
รายงานการประชุมคณะบริหาร 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

วันพฤหัสบดีท่ี 11 ตุลาคม 2561 ครั้งท่ี 1/2562 

ผู้มาประชุม 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายแต๋ง  อินทา นายก อบต.

สะเอียบ 
แต๋ง  อินทา  

2 นายสันต์  แสนอุ้ม รองนายก อบต.
สะเอียบ 

สันต์  แสนอุ้ม  

3 นายบุญช่วย สาทุ่ง รองนายก อบต.
สะเอียบ 

บุญช่วย สาทุ่ง  

4 นายศรชัย อยู่สุข เลขานุการนายก 
อบต.สะเอียบ 

ศรชัย อยู่สุข  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาฯ ประเสริฐ  แก้วกุฬา  
2 นายสมาน สะเอียบคง รองประธานสภาฯ สมาน สะเอียบคง  
3 นายยงค์ วิลัยรัตน์ สมาชิกสภาฯ หมู่ 1 ยงค์ วิลัยรัตน์  
4 นายวิชัย  รักษาพล สมาชิกสภาฯ หมู่ 1 วิชัย  รักษาพล  
5 นายธีระวฒัน์ สุทธิกุลนันท์ สมาชิกสภาฯ หมู่ 2 ธีระวฒัน์ สุทธิกุลนันท์  
6 นายอินจันทร์  ดอกค า สมาชิกสภาฯ หมู่ 2 อินจันทร์  ดอกค า ลา 
7 นายสมบัติ  อินต๊ะปัญญา สมาชิกสภาฯ หมู่ 3 สมบัติ  อินต๊ะปัญญา  
8 นายสมบัติ  เสาวะระ สมาชิกสภาฯ หมู่ 3 สมบัติ เสาวะระ ลา 
9 นายศักดิ์ณรงค์  อุดม สมาชิกสภาฯ หมู่ 4 ศักดิ์ณรงค์  อุดม  

10 นายสายันต์  ขันทะบุตร สมาชิกสภาฯ หมู่ 5 สายันต์ ขันทะบุตร  
11 นายชัพวิชญ์  ไชยภิสาร สมาชิกสภาฯ หมู่ 5 ชัพวิชญ์  ไชยภิสาร  
12 นายก้าน  บุญทิพย์ สมาชิกสภาฯ  หมู่ 6 ก้าน บุญทิพย์  
13 นายนิพลธ์  สะเอียบคง สมาชิกสภาฯ หมู่ 6 นิพลธ์ สะเอียบคง  
14 นายอ านวย สะเอียบคง สมาชิกสภาฯ หมู่ 7 อ านวย สะเอียบคง  
15 นายพัฒน์ อยู่สุข สมาชิกสภาฯ หมู่ 8 พัฒน์ อยู่สุข  
16 นายธงชัย  ปั๋นจา สมาชิกสภาฯ หมู่ 8 ธงชัย ปั๋นจา  
17 นายอภิชาติ  รุ่งเรือง สมาชิกสภาฯ หมู่ 9 อภิชาติ รุ่งเรือง ลา 
18 นายปราโมทย์  ผัดขัน สมาชิกสภาฯ หมู่ 9 ปราโมทย์ ผัดขัน  
19 นายสมาน สะเอียบคง สมาชิกสภาฯ หมู่ 10 สมาน สะเอียบคง  
20 นายอภิชาติ สร้อยเงิน สมาชิกสภาฯ หมู่ 10 อภิชาติ สร้อยเงิน  
21 นส.สุภาวดี ธรรมไชยางกูร ปลัด อบต. สุภาวดี ธรรมไชยางกูร  

22 นายกิตติ  เตียมตระกูลวรรณ หัวหน้าสถานีเขต
ควบคุมไฟป่าแม่ยม 

กิตติ เตียวตระกูล
วรรณ 

 

23 นายสุพจน์  ศรีค าภา ผู้ช่วย ผรส. สุพจน์ ศรีค าภา  



24 นายเกษม กันทะวงศ์ ผอ.รพ.สต.บ้านนา
หลวง 

เกษม กันทะวงศ์  

25 นายวินัย สาใจ หัวหน้าโครงการ
พัฒนาป่าไม้ตามแนว
พระราชด าริบ้านแม่
พร้าว 

วินัย สาใจ  

26 นายอนันต์ ป๊อกแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 อนันต์ ป๊อกแก้ว  
27 นายชุมพร จันทร์หมื่น ผอ.รพ.สต.บ้านป่าเลา ชุมพร จันทร์หมื่น  
28 นายสุรชาติ จะเฮิง ผอ.กองช่าง สุรชาติ จะเฮิง  
29 นายจิรพงศ์ แก้วกุฬา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 จิรพงศ์ แก้วกุฬา  
30 นายสัญญา วิลัยรัตน์  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 

1 
สัญญา วิลัยรัตน์  

31 นายสิงห์คาร ขันทะบุตร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 สิงห์คาร ขันทะบุตร  
32 นายนฤพนธ์ ศรีค าภา นักพัฒนาชุมชน นฤพนธ์ ศรีค าภา  
33 นายสมมิตร เสาวะระ ก านันต าบลห้วยหม้าย สมมิตร เสาวะระ  

 
34 

นางละอองดาว ดอนแก้ว นักวิชาการคลัง
ช านาญการ 

ละอองดาว ดอนแก้ว  

35 นายจรัญ ค าบุญเรือง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 จรัญ ค าบุญเรือง  
36 นายสมบัติ สลักหล่าย ผอ.รพ.สต.สะเอียบ สมบัติ สลักหล่าย  
37 นายจ านง สุขจิตร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 จ านง สุขจิตร  
38 นายก้องไมตรี เทศสูงเนิน หัวหน้าอุทยาน

แห่งชาติแม่ยม 
ก้องไมตรี เทศสูงเนิน  

39 นายภิญโญ ชมพูมิ่ง สจ.แพร่ เขต 2 ภิญโญ ชมภูมิ่ง  
40 นายรณชัย ม้าทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 รณชัย ม้าทอง  
41 นายสมศักดิ์ วงศ์เทพ หัวหน้าส านักปลัด สมศักดิ์ วงศ์เทพ  
42 นส.ทัศนีย์ นาระเดช นักจัดการงานท่ัวไป

ช านาญการ 
ทัศนีย์ นาระเดช  

43 นางรัตนา ยะกุมาร ผอ.กองการศึกษา รัตนา ยะกุมาร  
44 นางเกศวรางค์ เขม้นเขตวิทย์ นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผนปฏิบัติการ 
เกศวรางค์ เขม้นเขต
วิทย ์

 

45 นายวุฒิชัย ตุ้ยดา เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยปฏิบัติงาน 

วุฒิชัย ตุ้ยดา  

46 นางสาวอัมพร กับปินะ เจ้าพนักงานพัสดุ
ปฏิบัติงาน 

อัมพร กับปินะ  

47 นางวิไลวรรณ ดอนแก้ว นักวิชาการเงินและ
บัญชีช านาญการ 

วิไลวรรณ ดอนแก้ว  

48 นางตุลารัตน์ แสงมณี นักทรัพยาบุคคล
ปฏิบัติการ 

ตุลารัตน์ แสงมณี  

49 นายอนุสรณ์  ทองค า นายช่างโยธาช านาญ
งาน 

อนุสรณ์ ทองค า  

 

 



รายงานการประชุมผู้บริหาร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

วันพฤหัสบดีท่ี  11 ตุลาคม  2561 ครั้งท่ี 1/2562 

ผู้มาประชุม 

1. นายแต๋ง  อินทา   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
2. นายสันต์  แสนอุ้ม   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
3. นายบุญช่วย  สาทุ่ง   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
4. นายศรชัย  อยู่สุข   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายประเสริฐ แก้วกุฬา  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ  
2. นายสมาน  สะเอียบคง  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ   
3. นายยงค์  วิลัยรัตน์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 1 
4. นายวิชัย  รกัษาพล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 1 
5. นายธีระวฒัน ์ สุทธิกุลนันท์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 2 
6. นายอินจันทร์ ดอกค า   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 2 ลา 
7. นายสมบัติ  อินต๊ะปัญญา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 3  
8. นายสมบัติ    เสาวะระ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 3 ลา 
9. นายศักดิ์ณรงค์ อุดม   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 4  
10. นายสายันต์  ขันทะบุตร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 5   
11. นายซัพวิชญ ์ ไชยภิสาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 5 
12. นายก้าน  บุญทิพย์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 6 
13. นายนิพลธ์  สะเอียบคง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 6 
14. นายอ านวย  สะเอียบคง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 7   
15. นายพัฒน ์  อยู่สุข   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 8  
16. นายธงชัย  ปั๋นจา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 8     
17. นายอภิชาติ  รุ่งเรือง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 9 ลา 
18. นายปราโมทย์ ผัดขัน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 9 
19. นายสมาน  สะเอียบคง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 10 
20. นายอภิชาติ      สร้อยเงิน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 10 
21. นส.สุภาวดี  ธรรมไชยางกูร  ปลัด อบต. 
22. นายกิตติ  เตียวตระกูลวรรณ หัวหน้าสถานีเขตควบคุมไฟป่าแม่ยม 
23. นายสุพจน์  ศรีค าภา   ผู้ช่วย ผรส. 
24. นายเกษม  กันทะวงศ์  ผอ.รพ.สต.บ้านนาหลวง 

 
 

25.นายวินัย... 
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25.นายวินัย  สาใจ   หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชด าริบ้านแม่
พร้าว 
26.นายอนันต์  ป๊อกแก้ว  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่8 
27.นายชุมพร  จันทร์หมื่น  ผอ.รพ.สต.บ้านป่าเลา 
28.นายสุรชาติ  จะเฮิง   ผอ.กองช่าง 
29.นายจิรพงศ์  แก้วกุฬา  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 
30.นายสัญญา   วิลัยรัตน์   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 
31.นายสิงห์คาร  ขันทะบุตร  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 
32.นายนฤพนธ ์  ศรีค าภา   นักพัฒนาชุมชน 
33.นายปราโมทย์ ผัดขัน   สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 
34.นายสมมิตร   เสาวะระ  ก านันต าบลสะเอียบ 
35.นางละอองดาว ดอนแก้ว  นักวิชาการคลังช านาญการ 
36.นายจรัญ  ค าบุญเรือง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 
37.นายสมบัติ  สลักหล่าย  ผอ.รพ.สต.สะเอียบ 
38.นายจ านงค์  สุขจิตร   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 
39.นายก้องไมตร ี เทศสูงเนิน  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ยม 
40.นายภิญโญ  ชมพูมิ่ง   สจ.แพร่ เขต 2 
41.นายรณชัย  ม้าทอง   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 
42.นายสมศักดิ์  วงศ์เทพ   หัวหน้าส านักปลัด 
43.นส.ทัศนีย์  นาระเดช  นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 
44.นางรัตนา  ยะกุมาร   ผอ.กองการศึกษา 
45.นางเกศวรางค์ เขม้นเขตวิทย์  นักวิเคราะห์นโยบายลแผนปฏิบัติการ 
46.นายวุฒิชัย  ตุ้ยดา   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน 
47.นส.อัมพร  กบัปินะ   เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
48.นางวิไลวรรณ ดอนแก้ว  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
49.นางตุลารัตน์  แสงมณี   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
50.นายอนุสรณ์  ทองค า   นายช่างโยธาช านาญงาน 

เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. 
  
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

  -ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

ท่ีประชุม -รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว เมื่อวันท่ี  12  กันยายน 2561 

 

       ระเบียบวาระท่ี 3... 
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ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 

  -ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 และการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2561 

นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

-ขอเชิญหัวหน้าส านักปลัด น าเรียนช้ีแจงในท่ีประชุม 

นายสมศักด์ิ วงศ์เทพ หัวหน้าส านักปลัด –เรียนท่านนายก อบต. ท่านประธานสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน         
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร           
13 ตุลาคม 2561 ในการนี้ทางปกครองอ าเภอได้ขอเชิญเข้าร่วมพิธิบ าเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561  กิจกรรมก็จะมีอยู่ 3 ช่วงเวลา 
คือ ช่วงท่ี 1   เวลา 07.30 น. เริ่มพิธี ตักบาตร ช่วงท่ี 2 เวลา 09.00 น. เริ่มพิธีถว ายบังคมพร้อมเพรียงกัน              
ในหอประชุมอ าเภอ ช่วงท่ี 3 เวลา 18.30 น. เริ่มพิธีจุดเทียน จะท าพิธี 3 ช่วงเวลานี้ การแต่งกาย ชุดปกติขาว        
หรือ ชุดสีกากีคอพับแขนยาว สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยประการใดหรือไม่ สอบถามได้  

ท่ีประชุม  -รับทราบ 

  4.2  การด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ 2561 หมู่ 9 

นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

-หมู่ 9 นั้นจะขอวางท่อทุ่งใหม่ เขากลัวว่าน้ าจะล้นออกมา จึงขอกลับมาท าเป็นรางริน ส่วนเรื่องของวิศวะนั้น            
ขอท าหนังสือไปขอตัวบุคลากรแล้ว เขาไม่ยินยอมให้วิศวะมาเซ็นต์งานให้สะเอียบ ก็ต้องรอ จนมันสายเกินไป ล่วงพ้นเวลา
ท่ีจะด าเนินการตามโครงการได้ทันแล้ว  

นายสุรชาติ จะเฮิง ผู้อ านวยการกองช่าง 

-แจ้งหมู่ 9 ต้องรอข้าวเก็บเกี่ยวเสร็จแล้ว ขอหยุดพื้นท่ีการเกษตรไว้เลย ต้องไม่เอาน้ าเข้าไปใส่ในนาข้าวนั้นอีก ไม่เช่นนั้น
จะท างานไม่ได้เลย เวลาผู้รับเหมาเข้างานแล้ว งานจะไม่เสร็จทันเวลา ต้องประสานงานกันก่อน การปรับภูมิทัศน์        
ฝายท าได้เลย ไม่ต้องรอวิศวกร ตอนนี้งานท่ีมีวิศวกรต้องเซ็นต์งาน ได้ท่ีจังหวัดเชียงราย เป็นบริษัทรับจ้างทางนี้โดยตรง 

ส่วนงานอุทกภัย หมู่ 9 ต้องรอหนังสือจากอุทยานแห่งชาติแม่ยม อนุญาตให้เข้าด าเนินการ ตอนนี้เรายังไม่มีหนังสือ
อนุญาตให้เข้าด าเนินการยังไม่สามารถท าอะไรได้ตอนนี้ 

นายก้องไมตรี เทศสูงเนิน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ยม 

-หนังสือผมได้แจ้งมาทางอ าเภอแล้ว ถ้าตกหล่นจะส าเนามาให้อีกที และช่วยสรุปงบอีกที 13 ตัว ว่าเป็นของ งบใด  

       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ... 
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นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

-แจ้งว่าต้องรอหนังสือจากอุทยานแห่งชาติแม่ยมก่อน ตอนนี้ก็ยังด าเนินการอะไรต่อไปไม่ได้  

ท่านใดมีข้อสงสัยอีกหรือไม่ 

ท่ีประชุม  -รับทราบ 

4.3 การปรับภูมิทัศน์ฝาย หมู่ 4 

นายแต๋ง อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ –ขอเชิญ ผอ.กองช่างน าเสนอในท่ีประชุม 

นายสุรชาติ จะเฮิง ผอ.กองช่าง 

-การปรับภูมิทัศน์ฝาย หมู่ 4 สามารถท าได้เลย ไม่ต้องรอการเซนต์รับรองจากวิศวะ อย่างท่ีบอกกล่าวไปทุกครั้งท่ีมีการ
ประชุม โครงการไหนสามารถท าได้ หรือ โครงการไหนไม่สามารถท าได้ ซึ่งได้กล่าวแจ้งไปในการประชุมแต่ละครั้งไปแล้ว 
ท่านใดมีข้อสงสัยอีกหรือไม่ 

ท่ีประชุม  -รับทราบ 

4.4 เร่งรัดการแก้ไขปัญหาอุทกภัย หมู่2 และหมู่ 5 

นายแต๋ง อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ -ขอเชิญ ผอ.กองช่างน าเสนอในท่ีประชุม 

นายสุรชาติ จะเฮิง ผอ.กองช่าง 

-งานอุทกภัย หมู่ 2 และหมู่ 5 ต้องรอหนังสืออนุญาตจากอุทยานแห่งชาติแม่ยม  อย่างท่ีบอกไว้งานถนน งานอาคาร 
ต้องรับรองงานโดยผ่านวิศวกร หมู่ 9 /หมู่ 5 งานอุทกภัย รอหนังสือตอบจากอุทยานก่อน ถ้าหนังสือตอบมาแล้วสามารถ
ท าได้เลย สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยอีกหรือไม่ 

ท่ีประชุม  -รับทราบ 

  4.5 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 

นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

-ขอเชิญผู้อ านวยการกองศึกษา น าเสนอในท่ีประชุม 

นางรัตนา ยะกุมาร ผอ.กองการศึกษา 

-เรียนท่านนายก อบต.สะเอียบ ท่านประธานสภา อบต.สะเอียบ หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน         
ปีท่ีแล้วเราจัดงานวันเด็กท่ี ศพด.ป่าเลา และกรมส่งเสริมฯมีหนังสือแจ้งมาให้จัดกิจกรรมร่วมกับเด็กในเขตพื้นท่ีต าบล
สะเอียบด้วย ในช่วงเดือนพฤศจิกายน จะออกหลักเกณฑ์ในการแข่งขัน วันนี้ไม่มีคุณครูมาประชุมเลย เด๋ียวจะนัดหมาย
กันอีกที โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ วันท่ี 12 มกราคม 2562 

-การแสดงของเด็กๆ 

-การแข่งขัน -วาดภาพระบายสี 

  -ประกวดเรียงความ 

       -ประกวดหนูน้อย... 
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  -ประกวดหนูน้อยสุขภาพดี 

-กิจกรรม -ซุ้มกิจกรรมวาดภาพ 

  -ซุ้มกิจกรรมตอบค าถามชิงรางวัล 

  -ตรวจสุขภาพเด็ก 

  -ปาเป้า 

การจัดเตรียมแผนก าหนดการไว้ตามนี้ตอนนี้ เพื่อท่ีเด็กจะได้เตรียมตัวไว้ก่อน ล าดับต่อไปจะได้ออกหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
ก าหนดคณะกรรมการตัดสินกิจกรรม ก าหนดวันท่ีจะด าเนินการจัดประกวดแข่งขัน ต่อไป 

ท่ีประชุม  -รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเพื่อทราบ 

 5.1  แจ้งรายชื่อพนักงานจ้างเหมาบริการหน่วยกู้ชีพ อบต.สะเอียบ 

นายสมศักดิ์ วงศ์เทพ หัวหน้าส านักปลัด 

1. นายบุญยงค์  ขันทะบุตร    

2. นายภานรินทร์   ธรรมโม 

3. นายเสกสรร  รักษาพล 

ตอนนี้รถฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบคันใหม่ รอปรับปรุงให้มีความพร้อมด้านการให้บริการประชาชน    
ในเขตพื้นท่ีสะเอียบ การบริการนั้นจะเน้นท่ีฉุกเฉินเท่านั้น ผู้ป่วยติดเตียง รับส่งไม่ได้ ผู้ป่วยท่ีรอรับกลับบ้านไม่ได้          
จะเป็นกรณีตกต้นไม้ รถชนกัน รถแฉลบ งูกัด ปวดท้องอย่างรุนแรง หัวใจล้มเหลว ดูพิจารณาตามอาการเร่งด่วน         
ให้เป็นเคสท่ีฉุกเฉินเท่านั้น ขอน าเรียนเพื่อทราบ 

ท่ีประชุม  -รับทราบ 

 5.2 รูปแบบการแบ่งเขตเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่ 

หัวหน้าส านักปลัด 

-จากหนังสือส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ าจังหวัดแพร่ ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์
รูปแบบการแบ่งเขตเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่ ดังนี้ ประกาศราชกิจจานุเบกษา หน้า 22 วันท่ี 19 
กันยายน 2561 เล่ม 135 ล าดับท่ี 41 จังหวัดแพร่ จ านวนราษฎร 447,564 คน จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร    
2 คน จ านวนเขตเลือกต้ัง 2 เขต ประกาศ ณ วันท่ี 18 กันยายน 2561 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการ
การเลือกตั้ง ขอน าเรียนเพื่อทราบ 

ท่ีประชุม  -รับทราบ 

 

       ระเบียบวาระท่ี 6... 
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ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 

 6.1  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสะเอียบ  

-นายสมบัติ สลักหล่าย ติดตามรถฉุกเฉิน อบต.สะเอียบ ได้รับมอบรถจากโรงพยาบาลแพร่ ได้รับทราบข่าวจากคุณจิร
ธิดา ศรีวุฒิ ได้เข้าร่วมประชุมครั้งท่ีแล้ว ตามปกติก็ใช้รถ รพ.สต.สะเอียบอยู่ ตอนนี้ยังขาดงบประมาณในการปฏิบัติงาน       
ขอประสานท่านก านันต าบลสะเอียบ ขอก าลังงบประมาณจากวัดช่วยก่อน จะได้หาเงินมาชดใช้ให้ภายหลัง ตามขั้นตอน
ต่อไป อยากจะสอบถามว่า อบต.สะเอียบ จะพร้อมใช้รถคันใหม่ได้เมื่อไร จะได้หาเงินชดใช้ตามรายการต่อไป  

หัวหน้าส านักปลัด -อีกไม่เกิน 15 วัน ก็น่าจะพร้อมใช้งาน เพราะตอนนี้แค่รอการปรับปรุงการใช้งานของรถ
ฉุกเฉิน อุปกรณ์ภายในบางส่วน เอกสารของรถต้องรีบด าเนินการให้เสร็จ เพราะจะต้องรีบใช้รถบริการประชาชน         
ในเขตพื้นท่ีให้เร็วท่ีสุด 

-แจ้งการให้บริการ 18 ตุลาคม 2561 หน่วยแพทย์ พอ.สว. จะออกปฏิบัติงานท่ีวัดข่วงชมพู การรักษา การตรวจโรค
ท่ัวไป 

-แจ้งไข้เลือดออก จ านวน 10 ราย นอนอยู่ท่ี รพ.สอง ต้ังแต่ 4 ตุลาคม 2561 มีจ านวน หมู่ 1 อยู่ด้วย ได้พ่นยารอบๆ
บ้านเขาแล้ว ไข้เลือดออกเป็นภัยเงียบ ฆ่าคนได้ง่าย อันตรายมาก โอกาสระบาดมีสูง ไม่อยากให้มีเคสตายในบ้านเรา 

-การจัดการส่ิงแวดล้อม คิกออฟ 14 ตุลาคม 2561 ดูแลทุกวันท่ี 12-23 ตุลาคม ครัวเรือนเป็นนโยบายของรัฐมนตรี
และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย สภาวะสุขภาพบ้านเรา โดยงบกองทุนสุขภาพอายุโดยเฉล่ีย บ้านเรา 5 ปีย้อนหลัง       
จะต่ าลงไปเรื่อยๆ ชีวิตคนหนุ่มๆตายกันเยอะ มันซ่อนเร้นในบ้านเรา เบาหวาน ความดันภัยเงียบอันตรายมาก 900     
กว่าคนเป็นโรคนี้ ถ้าเราปล่อยไป โอกาสเสียชีวิตจะต่ าลงเรื่อยๆ ปัจจัยเส่ียง 4 อย่าง 

1. CVD หัวใจและหลอดเลือด คร่าชีวิตคนได้ทันที 

2. เบาหวาน 

3. มะเร็ง 

4. ถุงลมโป่งพอง 

ไม่ออกก าลังกาย ใช้รถมอเตอร์ไชค์เยอะกว่าเดินเอง ไม่เดินบ่อย การกินอาหารก็ส าคัญต่อร่างกาย ทานอาหาร หวาน มัน 
เค็ม ด่ืมสุราเกินมาตรฐาน ถ้าด่ืม 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ เป่าไม่ขึ้น การสูบบุหรี่ เป็นโรคร้ายได้ง่าย มันซ่อนเร้นอยู่ใน
บ้านเราเยอะมาก น าข้อมูลมาเปรียบเทียบ 5 ปี การเสียชีวิตต่ าลงเรื่อยๆ  

 6.2 หัวหน้าส านักปลัด 

-รพ.สต.ทุกแห่ง ทรายอะเบทเตรียมมารับได้เลย  

-โครงการพระราชด าริ ได้รับเงินแล้ว ปฏิบัติตามจบสมบูรณ์แล้ว รายงานมาทาง อบต.สะเอียบด้วยอย่างเคร่งครัด     
เพราะทาง สตง.เข้าตรวจประจ าปี 

       -เน้นย้ ากฎระเบียบ... 
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-เน้นย้ ากฎระเบียบการเบิกจ่ายเงินหมู่บ้าน ขอให้เก็บไว้ให้ดีด้วย หลังจากได้รับเงินอุดหนุนจากท่ีอื่น ก็สามารถใช้บัญชีตัว
เดียวกันได้อีก 

-แจ้งเรื่องการรับมอบทรัพย์สินจากวัดดอนชัย คือถังออกซิเจน ขนาด 2 คิว จ านวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ ซึ่งวัดดอนชัย
ได้รับมอบจากนายณัฐกร ชัยธรรม ร้านค้าของเก่า ผู้มีจิตศรัทธามอบให้วัดดอนชัย องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ     
จะได้รับไว้เป็นทรัพย์สินของ อบต. ตามล าดับต่อไป  

 6.3 นายภิญโญ ชมพูม่ิง สจ.แพร่ เขต 2 

โครงการท่ีอนุญาตแล้ว 13 โครงการ อบต.สะเอียบเอาเข้าแผนไว้แล้ว บ้านแม่เต้น ช่ือโครงการไม่ตรงกับโครงการท่ีเสนอ
ขออนุญาต เราจะท าไปใหม่แนบเอกสารให้ตรงกัน เดือนมกราคมเพิ่มเติมปี 2562 เราเปล่ียนแปลงในแผนได้ 

-ทางบ้านแม่พร้าว ขออนุญาตเป็นถนนคอนกรีต พอจะได้หรือไม่เราจะไม่ใช้วัสดุในป่า เฉพาะถนนทางเดิมเท่านั้น 

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ยม 

-พิจารณาจากส านักท่ี 13 บ่อลูกรังเอาท่ีไหน ตอบเขาไม่ได้ ท าซีเมนต์ อยู่ท่ีการออกแบบ คิดท าแบบก่อนเสนอท้ิงไว้เป็น
โครงการร่วมกัน ท าประชาคมร่วมกัน เช่น บ้านดอนแก้ว ผ่านไปกรมฯแล้ว ข้างบนเขาก าลังดูเอกสารให้ครบ อย่าขาด   
อันใดอันหนึ่ง เขาพิจารณาให้อยู่แล้ว 

-กี่ราย กี่แปลง อ าเภอสอง 6 พันกว่าแปลง รอแบ่งเขตอีกที ถ้าพร้อมแล้ว ภายใน 90 วัน เป็นคนในชุมชนหรือคนจังหวัด
อะไร มาท ากินหรืออย่างไร และตอนนี้ดาวเทียมก็บินวนทุกวัน ช่วงนี้บินอยู่นอกโลก ภายใน 15 วัน ยื่นความประสงค์    
ไล่ตามแปลงไป  

-จุดชมวิว รางวัลท่ี 3 จาก กทม. จิบกาแฟ ชมวิว นักท่องเท่ียวเยอะมาก ถามหาชุมชน สะเอียบจะดูอะไร                
เวลามาท่ีสะเอียบจะลงตรงไหน นอนตรงไหน ท่ีกิน ท่ีเท่ียว ท่ีด่ืม ลงตรงจุดไหน มาแล้วจะเจอใคร 

นายสมบัติ สลักหล่าย ผอ.รพ.สต.สะเอียบ 

-หมู่9 ก าลังจัดเซตนักท่องเท่ียว ท าเส้นทางท่องเท่ียวก่อน เช่น 

-วัด ท าความรู้จักเบื้องต้นก่อน 

-หน้าโรงพัก 

-เดินไปท่ีหน้าหมู่บ้าน 

-พัก 1 คืน พาไปดูชุมชน 

-พัก 2 คืน พาไปดูอาข่า ศึกษาวิถีชีวิต  

 

       ชุมชนก าลังจัดเซต... 
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ชุมชนก าลังจัดเซตของชุมชนอยู่ 

นายก้องไมตรี เทศสูงเนิน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ยม 

-ฝากทุกคนในชุมชนนี้ด้วย เขามาเท่ียวบ้านไกล ความอบอุ่น ต้องมีให้เขาหรือนักท่องเท่ียว ออฟโรสจะเข้ามา ช็อป  ชิม 
เท่ียว สัตว์ป่าบ้านเรากระแสมันแรง ไม่ควรจะมีให้นักท่องเท่ียว เมนูเด็ด ขอให้งดก่อนช่วงนี้ ฟาน อย่าให้มี 

นายสมบัติ สลักหล่าย ผอ.รพ.สต.สะเอียบ  

-สะเอียบเป็นเส้นทางท่องเท่ียวปิด ท่ีอ าเภอสอง แต่สะเอียบมีดีหลายอย่าง เช่น หลวงปู่ค า/น้ าตกซาววา/วิถีชีวิตชุมชน
เผ่าอาข่า/เผ่ามบลารี/แม่พร้าว/บวชป่าแม่น้ า/แหล่งสุราชุมชน/แก่งเสือเต้น/หล่มด้ง/ 

-แหล่งท่องเท่ียวต้องเปิดเส้นทางให้สะเอียบด้วย เส้นทางแม่พร้าวใช้งบจังหวัด ผ่านท่านผู้ว่าได้หรือไม่ 

6.4  นายภิญโญ ชมพูม่ิง สจ.แพร่ เขต 2 

-ขอใหม้ีแบบพร้อมท้ังหมดไว้ก่อน ส่งรายงานเข้าไปก่อน 

นายรณชัย ม้าทอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 

-เหล้าชุมชน สรรพสามิตเรียกเก็บส่วยชาวบ้านจริงหรือไม่ จะมีนักข่าวเข้ามาพื้นท่ีสะเอียบวันนี้ แจ้งให้รับทราบก่อน 

เส้นทางท่องเท่ียวที่ได้วางไว้ 

-ตลาดสด/วัด/หอเจ้าเมือง/ครึ่งวัน/หนึ่งวันครึ่ง/ 

1 วันจะพาเท่ียวโรงเหล้าแล้วกลับ ถ้าค้างคืนแยกนอนโฮมสเตย์ ชมพิธีบวชป่าล่องแก่ง 

และขอประชาสัมพันธ์ นักท่องเท่ียว วันท่ี 13 ตุลาคม 2561 กลุ่มภาคเหนือท่ีเขาไปท างานอยู่จังหวัดชลบุรี สายเหนือ
ลิซซิ่ง 150 คัน จะได้น าส่ิงของไปแจกเผ่าอาข่า ไปพักท่ีผาอิง เขาจะมีอุปกรณ์เต็นท์ให้กับเจ้าหน้าท่ีด้วย รร/หมู่บ้าน/
ส านักงาน/งบประมาณคงจะพอประมาณ 

นายภิญโญ ชมพูมิ่ง สจ.แพร่ เขต 2 -ขออนุญาตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ยมไว้ด้วย บางส่วนได้แจ้งไว้กับหัวหน้า
สันติ ไว้เรียบร้อยแล้ว ขอน าเรียนเพื่อทราบ 

นายเกษม กันทะวงศ์ ผอ.รพ.สต.บ้านนาหลวง 

-การท่องเท่ียวสะเอียบ มาลงตรงจุดไหน วันท่ีอะไร ใครจะน าเท่ียว อยากจะน าเสนอทาง อบจ. หาจุดยืนท่ีเป็นรองรับ
นักท่องเท่ียว พัฒนาแถวหัวดอยเลยอนามัยไป ถ้าท าได้จะเหมือนท่ีทุ่งเกวียน จังหวัดล าพูน ประชาชนบ้านเราจะมีรายได้
เข้ามาอีกเยอะ เกิดขึ้นมาอีกเพียบ 

-การล่องแก่ง ถ้าพัฒนาจริงๆ มีจุดขึ้นลงท่ีแน่นอนชัดเจน ล่องสนุกช่วงเวลาไหน ช่วงไฮท์ซีซั่นเวลาไหน มีการก าหนด      
ให้ไว้อย่างชัดเจน ฝากทาง อบต./อบจ. หาเงินไว้สักก้อนไว้สร้างเป็นแหล่งท่องเท่ียว 

 

       6.5 นายสมมิตร... 
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6.5 นายสมมิตร เสาวะระ ก านันต าบลสะเอียบ 

-ไข้เลือดออกปีนี้อยากจะเสนอ คณะบริหารและสมาชิกสภา อบต. 

1.เกิดท่ีไหนให้กันพื้นท่ีไว้เฉพาะบ้านคนป่วย ขอให้พ่นท้ังหมู่บ้านเลยจะได้หรือไม่ ไม่ต้องเอารัศมี 100 เมตร ไม่ได้เกิด    
ท้ัง 10 หมู่บ้าน คงจะพอมีงบประมาณพอใช้อยู่ 

2.หน่วยแพทย์ พอ.สว. 18 ตุลาคม 2561 ท่ีจะถึงนี้ บ้านเราท่ีจะท าอยู่ในเขตเตาปูน อ าเภอขอให้บ้านป่าเลาเข้าไปร่วม
ด้วย อาจจะมีถุงยังชีพให้ เปิดบริการ 07.00 น. เป็นต้นไป มีบริการขูดหินปูน ตรวจฟันต่างๆ โรคท่ัวไป ฟรี 

3. วันท่ี 13 ตุลาคม 2561 เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวง รัชกาลท่ี 9 ขอเล่ือนจัดวันท่ี 13 ตุลาคม 2561 

07.30 ตักบาตร/08.30 ถวายพวงมาลาแต่ละหน่วยงานคล้ายวันปิยมหาราช/แต่งชุดปกติขาว/กากีแขนยาวคอพับ     
ท าเป็นครั้งแรกปีนี้ 

4. เสร็จจากการประชุมนี้ ขอเชิญท่านผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ ร่วมกันช้ีแนวเขตของแต่ละหมู่ กันพื้นท่ีท ากินออก ท าให้ชัดเจน 
เขาจะท าเป็นแผนท่ีของทุกหมู่บ้าน ฝากสมาชิกช่วยกันดูด้วย ร่วมกับอุทยาน 

นายสมศักด์ิ วงศ์เทพ หัวหน้าส านักปลัด 

-การพ่น พ่นกรณีมีเคสแจ้งมาท่ี อบต. บางกรณีเป็นแค่เคสสงสัย จะพ่นเยอะไม่ได้ ผลตรวจออกมาไม่เป็นโรค ก็จะไม่ได้
อีก การใช้น้ ายาแต่ละครั้งงบประมาณจ่ายไปเกือบหมื่นบาท ทรายอะเบทแจกไปแล้ว อสม.เข้าไปดูแลบริการจัดการ
อย่างไร ช่วยดูด้วย มันพ่วงกันไปหมด ก าเนิดยุง ท าลายยุง หน้าท่ีของ อบต. จะพ่นท่ียุงบิน เคสสงสัยว่าจะเป็น           
ถ้าเป็นแล้ว เราจะพ่นคลุมท่ัวไปได้เลย มันมีหลายประเด็นท่ีจะด าเนินการให้  ต้องไตร่ตรองตามประเด็น 

นายภิญโญ ชมพูม่ิง  สจ.แพร่ เขต 2 

-ภัยพิบัติเสนอท่ีประชุมสภาฯ เครื่องจักรท่ีเติมน้ ามัน ถ้ามีประกาศภัย อบจ.มาช่วยได้เลย ถ้าดินถล่มต้องเติมน้ ามันเอง 
เป็นกรณีๆไป 

6.6 นายวินัย สาใจ หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชด าริบ้านแม่พร้าว 

-ขออนุญาตเสนอพิจารณา 3 เรื่อง 

1. การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว อยู่ใกล้ผาอิง น่าจะพัฒนาจุดนั้นให้มากท่ีสุด คนต่างถิ่นชอบมา เล่นน้ า ชายหาด           
ปรับภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม มีท่ีจอดรถสะดวกแก่นักท่องเท่ียว 

-ม่อนจ๊ะจ๋า แวะดูป่าสักงาม โทรศัพท์ท าทางศึกษาธรรมชาติให้ดูดี น่าเข้าไปสัมผัส 

2. ทางขึ้นบ้านแม่พร้าว เส้นทางน้ ายมมันเปล่ียนเส้นทางไปท่ีน้ าต้ืน ปีนี้น้ าท่วมบ่อย น าเสนอเอารถมาปรับให้น้ ามาทาง
เส้นทางน้ าลึก 

3. เครือข่ายหมู่บ้าน ฝากพิจารณาเส้นทางแม่พร้าวด้วย 

 

       4.นักท่องเท่ียวลงจากรถ... 
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4. นักท่องเท่ียวลงจากรถ ไม่มีรถบริการน าเท่ียว ให้มีการจัดต้ังกลุ่มบริการนักท่องเท่ียว จักรยาน ออฟโรส ต่างๆ           
มีโทรศัพท์ประสานงานได้ ใกล้จุดต่างๆ 

การก าจัดยุงลาย แก้ท่ีต้นเหตุ รณรงค์ ขอให้คณะ อสม. เป็นตัวขับเคล่ือนๆกระบวนการต่างๆ  

การเล้ียงปลาหางนกยูงกินยุง ไม่ต้องเสียงบประมาณซื้อทรายอะเบท ขอน าเสนอในท่ีประชุม 

นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

-เป็นข้อคิดท่ีดี แหล่งท่องเท่ียว โครงการปรับภูมิทัศน์ชุมชนสะเอียบ ขอให้ผู้น าช่วยกัน ฝากทางหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ
แม่ยมร่วมพิจารณาตามประเด็นด้วย  

ทวงถามเรื่องหนังสือตอบรับการอนุญาตเข้าด าเนินการโครงการขุดลอกแก้มลิง หมู่ 5 และขุดลอกฝายทุ่งใต้ หมู่ 9     
ทางอุทยานแจ้งให้ทราบว่าทางกรมได้อนุมัติแล้ว แต่หนังสือทางองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ยังไม่ได้รับ 

อุทยานแห่งชาติแม่ยม 

-งานขุดลอก หมู่ 5 ฝายทุ่งใต้ หมู่ 9 ทางกรมได้อนุมัติมาหมดแล้ว สามารถด าเนินการตามขั้นตอนได้เลย ส่วนการ
ด าเนินการผมได้ท าโครงการร่วมด้วย แจ้งในท่ีประชุมว่าถ้างบประมาณพร้อมแล้วสามารถด าเนินการได้เลย ส่วนโครงการ
ต่างๆท่ีแจ้งกับทางอุทยานไว้ ถ้าเป็นงบประมาณของส่วนงานไหนให้ระบุไว้ให้ด้วย กลัวจะเป็นงานซ้ าซ้อนกัน 

นายแต๋ง อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

-ผมได้รับค าตอบมาจากท่ีประชุมของหัวหน้าส่วนราชการแล้ว ว่าท่านได้อนุมัติตามโครงการให้แล้ว เพียงแต่ อบต.
สะเอียบยังไม่ได้รับเป็นหนังสือแจ้งยืนยัน ยังไม่มีความชัดเจน จึงได้แต่รอเวลา ท่ีจะได้รับหนังสือตอบรับนั้น                                        

นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

 -สมาชิกในท่ีประชุมท่านใดมีเรื่องท่ีจะน าเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุมในวันนี้เพียงเท่านี้ 

เลิกประชุม เวลา 14.30 น. 

 

(ลงช่ือ)        ศรชัย  อยู่สุข        ผู้บันทึกการประชุม 

                                                     (นายศรชัย  อยู่สุข) 

                                   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

 

     (ลงช่ือ) แต๋ง  อินทา     ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

                                                      (นายแต๋ง  อินทา) 

                                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

  


